

Số: /CĐ-UBND

Cửa Lò, ngày tháng năm 2024

CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường công tác PCCC, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty
và các Lễ hội xuân năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ điện:

- Các phòng, ban, đoàn thể cấp thị xã;
- UBND các phường.

Thời gian qua, Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, các phường tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC và CNCH), qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, số vụ cháy được kiểm chế, làm giảm, không để xảy ra cháy gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá, tình hình cháy, nổ trên địa bàn có thời điểm còn diễn biến phức tạp, số vụ cháy còn xảy ra nhiều, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lớn.

Nguyên nhân để xảy ra cháy chủ yếu do công tác theo dõi, quản lý về PCCC và CNCH ở các đơn vị, địa phương còn một số tồn tại, hạn chế; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và chủ hộ gia đình chưa quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo an toàn PCCC; vi phạm các quy định về an toàn PCCC còn xảy ra nhiều, đặc biệt trong quản lý, sử dụng điện, nguồn nhiệt, ngọn lửa trần...; lực lượng PCCC tại chỗ có nơi hoạt động chưa hiệu quả, còn lúng túng trong xử lý vụ việc khi xảy ra cháy; phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nơi còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chữa cháy trong tình hình mới.

Thời gian tới, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh, lưu trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Ty và các lễ hội Xuân đầu năm 2025 sẽ tăng cao, mức độ tiêu thụ điện năng lớn tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, hộ gia đình; trong điều kiện thời tiết khí hậu hanh khô sẽ kéo theo nguy cơ mất an toàn về PCCC. Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1. UBND các phường, các phòng, ban, đoàn thể cấp thị xã:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND,

UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là Công văn số 2975-CV/TU ngày 01/10/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH; các văn bản của UBND tỉnh, như: Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/6/2024 về triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ; Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 18/7/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2050/UBND-NC ngày 19/3/2024 về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Công văn số 5562/UBND-NC ngày 04/7/2024 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Công văn số 7220/UBND-NC ngày 23/8/2024 về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với phương tiện giao thông điện sử dụng pin Li-on; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/7/2024 của UBND thị xã về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ...

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC tại đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả phương châm **“4 tại chỗ”**. Tích cực phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn để chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân phòng và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

- Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tăng cường công tác PCCC và CNCH, tổ chức ký cam kết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, phòng ngừa từ xa không để xảy ra cháy, nổ lớn. Yêu cầu các cơ sở, cụm dân cư tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô, dịp lễ hội và Tết Nguyên đán năm 2025.

- Các địa phương tổ chức đảm bảo an toàn PCCC tại chỗ, như: các lễ hội đầu Xuân phải tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn PCCC tại chỗ như: tuyên truyền, khuyến cáo các nội quy PCCC; tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng tại chỗ; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, đặc biệt lưu ý phương án chữa cháy tại các bãi đỗ xe; cứu nạn, cứu hộ nơi tập trung đông người... Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm cháy, nổ, hạn chế vận chuyển trên các tuyến đường đi qua hoặc gần các địa

điểm, khu vực diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

- Phối hợp tăng cường xây dựng chuyên mục về PCCC, thường xuyên tuyên truyền về công tác PCCC, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC, tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh, đưa tin trong mùa hanh khô, dịp lễ, hội và Tết Nguyên đán năm 2025 gắn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng.

2. Công an thị xã:

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, điện, hóa chất, sắp xếp, lưu trữ hàng hóa, trang bị phương tiện PCCC, thoát nạn, thoát hiểm; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy tại loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, tại các khu công nghiệp, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, khu di tích văn hóa, chung cư, nhà cao tầng. ..

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy, nổ cao như: khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng, sản xuất... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH, phải tổ chức phúc tra, kiểm tra việc thực hiện của cơ sở, bảo đảm khắc phục triệt để các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định.

- Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; đặc biệt các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình trọng điểm, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao, có sự phối hợp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

- Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực chiến đấu 24/24 giờ; bảo đảm sẵn sàng cứu chữa kịp thời, hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tăng cường công tác

huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC các cấp và lực lượng khác theo quy định.

- Chỉ đạo nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ theo quy định của pháp luật; rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra, cháy, nổ.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp về PCCC. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót; đồng thời phối hợp tham mưu khen thưởng các đơn vị địa phương thực hiện tốt, phê bình các đơn vị, địa phương thực hiện kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm.

2. Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Đoàn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy:

Phối hợp Công an thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các phương án, biện pháp PCCC và CNCH tại các cơ sở, đơn vị quốc phòng hoạt động trên địa bàn thị xã thuộc thẩm quyền quản lý; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông thị xã:

- Phối hợp Công an thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, các trang mạng xã hội... Nội dung tuyên truyền cần tập trung phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật PCCC; cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy tại các cơ sở, nhà dân trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán năm 2025; những hậu quả, tác hại và những chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật về PCCC; kết quả xử lý của các lực lượng chức năng.

- Xây dựng các phóng sự, bài viết phản ánh các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ sở, cá nhân có liên quan để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa; tuyên truyền, về công tác triển khai diễn tập, tập huấn về PCCC và CNCH ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cảnh báo, khuyến cáo việc thực hiện công tác PCCC và CNCH tại những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, các khu chợ, khu dân cư, các nhà chung cư... trong đó, chú trọng thực hiện vào các khung giờ vàng để thu hút đông đảo người dân tham gia theo dõi.

4. Phòng Kinh tế:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện, phối hợp Công an tỉnh trong việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh, sử dụng điện và các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp lực lượng Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; thường xuyên phối hợp UBND các phường, cơ quan, đơn vị có liên quan xác định và cảnh báo sớm các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy để chủ động phòng ngừa; hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân thực tập phương án, biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC rừng; đôn đốc phòng, ban, các phương tiện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 7056/UBND-NC ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với tàu cá, cảng cá.

5. Điện lực thị xã:

Tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Tuyên truyền, khuyến cáo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộ gia đình, các khu dân cư. Kịp thời phối hợp lực lượng Công an xử lý các vụ việc liên quan khi xảy ra cháy.

6. Phòng Tài chính và Kế hoạch:

Trên cơ sở cân đối ngân sách tại địa phương, căn cứ phân cấp quản lý ngân sách, Luật Ngân sách nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn thị xã theo đúng quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Thị Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã, Hội Nông dân thị xã, Liên đoàn Lao động thị xã, Hội người cao tuổi thị xã, Hội Cựu Công an nhân dân thị xã

Phối hợp các phòng, ban, ngành cấp thị xã và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành đoàn thể có liên quan, UBND các phường triển khai thực hiện đúng nghiêm túc Công điện này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thị xã (qua Công an thị xã) để hướng dẫn, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh (b/c);
- TT thị uỷ, TT HĐND thị xã (b/c);
- Các phòng, ban ngành thị xã;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tiêu